
 

(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด 
สมัยวิสามัญสมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 

วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  10.00 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด 

 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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รายชื่อผู้มาประชุม 
นายปลิม  คล้ายปิ่น 
นายเกื้อ  แสงสิน 
นางดวงใจ  ทันนิเทศ 
นายสมบูรณ ์ อ่ำแจ้ง 
นายโพธิ์  แก้วมณี 
นายบุญเสริม  อ่ำแจ้ง 
นางสุธิมา  นุชศรี 
นายวันชัย  ยังเหล็ก 
นายวิฑูรย์  โกฏแสง 
นายสุเทพ  ทันนิเทศ 
นายจันทร์แรม   สังจัน 
นายพะเยาว์  เมฆไหว 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
นายโพธิ์  แก้วมณี 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
นายสุริยา  อินจ่าย 
นายชัยโรจน์  กองราช 
ว่าที่ร.ต.หญิงขนิษฐา  เที่ยงอบ 
นายวินัย  วอนสร้อย 
นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ 
นางสาวอารม  คุ้มแสง 
นางสยุมพร  ทาใจ 
นางสาวชลพินท์  สารเจริญ 
นายธวัชชัย  โพธิ์ทอง 
นางพรฉวี  ไทยแท้ 
นางสาวสุพรรณี  ไวคง 
นายนิกร  จันทร์สวัสดิ์ 
นางสาวจิดาภา วรพงษ์ไพบูลย์ 
นางสาวอังคณา  คงรอด 
นางสาวกิติยา  เศวตเวช 
นายศรีไพร  เกิดมีมูล 
 

 

 
ประธานสภาฯ 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
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นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายก 
ที่ปรึกษานายก 
ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
ผอ.กองคลัง 
หัวหน้าแผนงานฯ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักทรัพยากรบุคคล 
จพง.ประชาสัมพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ 
นักวิชาการคอมฯ 
 

 

 

 
ปลิม  คล้ายปิ่น 
เกื้อ  แสงสิน 
ดวงใจ  ทันนิเทศ 
สมบูรณ์  อ่ำแจ้ง 
โพธิ์  แก้วมณี 
บุญเสริม  อ่ำแจ้ง 
สุธิมา  นุชศรี 
วันชัย  ยังเหล็ก 
วิฑูรย์  โกฏแสง 
สุเทพ  ทันนิเทศ 
จันทร์แรม   สังจัน 
พะเยาว์  เมฆไหว 
 
   
 
 
สุริยา  อินจ่าย  
ชัยโรจน์  กองราช 
ขนิษฐา  เที่ยงอบ 
วินัย  วอนสร้อย 
พรรณพิไล  สาดคำ 
อารม  คุ้มแสง 
สยุมพร  ทาใจ 
ธวัชชัย  โพธิ์ทอง 
สุพรรณี  ไวคง 
พรฉวี  ไทยแท้ 
สุพรรณี  ไวคง 
นิกร  จันทร์สวัสดิ์ 
จิดาภา วรพงษ์ไพบูลย์ 
อังคณา  คงรอด 
กิติยา  เศวตเวช 
ศรีไพร  เกิดมีมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  และที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายปลิม  คล้ายปิ่น  
ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด ทำหน้าที่ ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด  เป็นประธานที่ประชุม  
กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  

แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่  นางสาวชลพินท์  สารเจริญ  ตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา สอบถามทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม มีการแก้ไขรายงานการ

ประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2565
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมข้อความตอนใด  ให้เสนอต่อที่ประชุม 

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ขอแก้ไข  หรือเพ่ิมเติม  ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ประธานสภา  3.1 การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน  1,831,000 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน .การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1 ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 
2 ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
3 ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
4 เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการจ่าย 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการ
คลังและเสถียรภาพในระยะยาว   โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองจระเข้ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 1) 

จุดเริ่มต้นสะพานคลองจระเข้ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. งบประมาณ  300,000 บาท 
 



2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองจระเข้ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) 
จุดเริ่มต้นสะพานคลองจระเข้บ้านนางสมจัด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 276.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 828.00 ตร.ม. งบประมาณ  496,000 
บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองจระเข้ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 1) 
จุดเริ่มต้นสะพานป่าแดง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 501.00 ตร.ม. งบประมาณ  300,000 บาท  

4. โครงการวางท่อประปาพีวีซี จากหมู่ท่ี 5 บ้านท่า เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 174 ท่อน งบประมาณ  246,000 บาท 

5. โครงการวางท่อ คสล.จากหมู่ที่ 4 บ้านวังหมู และหมู่ที่ 5 บ้านท่า (ลงหนองรี) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 40 ท่อนงบประมาณ  64,000 บาท 

6. จัดซื้อซัมเมิร์ส เพ่ือใช้ในการสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส จำนวน  2 
เครื่อง ใช้กับประปาหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 งบประมาณ  80,000 บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านซ่าน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. งบประมาณ  
300,000 บาท 

8. จัดซื้อซัมเมิร์สเพื่อใช้ในการสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง 
ใช้กับประปาหนองวงษ์  หมู่ที่ 4 งบประมาณ 45,000 บาท 

รวมเงินงบประมาณ  1,831,000 บาท 
นางสยุมพร กล่าวต่อที่ประชุมขออนำเรียนเกี่ยวกับยอดเงินจ่ายขาดสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้นะ

คะเงินสะสมเมื่อต้นปีงบประมาณมี  14,665,333.17 บาท สำรองตามระเบียบตามที่
ท่านประธานสภาได้นำเรียนชี้แจงไปเบื้องต้นในข้อที่ 3 ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน จำนวน 5,757,000 บาท กันเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร 3 เดือนๆละ 
1,500,000 บาท รวมเป็น 4,500,000 บาท รวมเงินที่กันตามระเบียบ10,257,000 
บาท หักเงินสะสมที่ได้อนุมัติไปแล้วในปีงบประมาณนี้แต่เรายังมิได้ดำเนินการเบิกจ่าย 
2,612,000 บาท คงเหลือเงินเงินสะสมที่ใช้จ่าย 1,796,333.17 บาท 

ประธานสภา ได้กล่าวต่อสมาชิกว่าเงินที่จ่ายขาดเงินสะสมได้  1,796,333.17 บาท แต่คณะผู้บริหาร
ขอจ่าย 1,831,000 บาท 

นายกเทศมนตรี กล่าวต่อที่ประชุมขออนุญาตนำเรียนตามที่หัวหน้าส่วนได้นำเรียนชี้แจงตามหน้าที่ 3 
เดือน และเป็นยอดเงินกลมๆ ไม่ได้เป๊ะเพราะว่าเรามีส่วนงานที่ย้ายไป 2 ตำแหน่ง 
เงินเดือนก็ตั้งไว้แล้ว และมีส่วนของตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่ไว้ที่ สป. สาม
แสนกว่าบาท ตัวเลขกลมที่ขออนุมัติสภาจ่ายขาดทุกอย่างไม่เป๊ะ อย่างเมื่อวานก่อนทาง
อบจ.เงินสะสมติดลบ เทศบาลตำบลป่าเซ่าเงินสะสมติดลบ สำหรับของเราอยู่ใน
ระเบียบกติกา พยายามรักษาสถานการณ์คลังอยู่ในระบบ ระเบียบ 

นายสุเทพ กล่าวต่อที่ประชุมโครงการที่ 1,2,3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผมว่าไม่สมควรทำ 
เพราะว่าถ้าท่านทำแบบนี้ผมว่าไปจ้างรถแม็คโคมาเกรดมาบดให้เป็นรูปถนนดีกว่า ถ้า
พ้ืนฐานการบดอัดแน่นเวลาเราเทคอนกรีตมันก็จะดีกว่าครับ และอีกอย่างทำท่ีคลอง
จระเข้ ในหมู่บ้านยังทำไม่ครบทุกเส้นทาง เราจะไปทำข้างนอกทำไมครับ ผู้สัญจรไปมา
ก็ไม่ได้มากเหมือนข้างใน หมู่ที่ 5 ปากทางไปโกดังของกำนันจนถึงสะพานมันก็ทรุดพัง
แล้ว ทำไมไม่ทำตรงนี้ไปทำตรงคลองจระเข้ทำไม ประโยชน์ต่างๆที่ได้รับมีกี่คน 3 
โครงการนี้ผมไม่เห็นด้วยครับ 



นายกเทศมนตรี ขออนุญาตเพ่ิมเติมโครงการคลองจระเข้สืบเนื่องจากโครงการเพื่อการพัฒนาลำน้ำแห่ง
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน คลองจระเข้หมู่ที่ 5 และ 6 
คลองจระเข้ท้ังสองข้างก็จะมีคอนกรีต 3 เมตรตลอดไปได้ผู้รับจ้างแล้ว เป็นโครงการ
ต่อเนื่องทำไมต้องทำคลองจระเข้ 2 ฝั่ง จนถึงป่าแดงครับ ทำไมถึงทำหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 3 เพื่อรองรับโครงการในอนาคตเราทำส่วนหนึ่งถ้าเกินกำลังแล้วให้ขอไปส่วนงาน
ที่เขามีกำลังมากกว่า ในส่วนของโครงการในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติในปี 
65 อยู่ในช่วงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในหมู่บ้านเราเก็บหมดแล้วครับ ก็จะเหลือเทศ
บัญญัติในปี 65 ยังอยู่ในส่วนงานของกองช่าง ก็จะดำเนินการเร็วไว ขอบคุณที่
เสนอแนะเรื่องบางเรื่องไม่สามารถทำในชุมชนได้ทุกเรื่อง งานบางงานถ้ามีการบดอัดก็
จะเพ่ิมในส่วนของงบประมาณเข้ามาอีก ก็ขอให้ผอ.กองช่างได้ชี้แจงขอบคุณครับ 

ประธานสภา ตามท่ีท่านสท.สุเทพได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาหมายถึงถนนคอนกรีตใช่ไหมครับ 
นายพะเยาว์ กล่าวต่อที่ประชุมผมมีข้อสงสัยข้อที่ 6 กับข้อที่ 8 ที่จะซื้อซัมเมิร์สสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว 

ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 80,000 บาท และข้อ 8 ซื้อซัมเมิร์
สสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 45,000 บาท 
ทำไมราคาต่างกันครับ 

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงสืบเนื่องจาก อบจ.อุตรดิตถ์ได้มาขุดเจาะบ่อบาดาลที่ หมู่ที่ 4 และหมู่
ที่ 8 เรามีที่สระแต่เราไม่สามารถดึงน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ ราคาซัมเมริส์มันเป็นราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ระบบดีเฟสคือไฟ 3 สาย ราคาต่างกันอยู่แล้วครับ 

นายสุเทพ ซัมเมิร์สน่าจะระบุว่ากี่แรงม้า กี่ใบพัด มันไม่ละเอียด 
นายธวัชชัย กล่าวต่อที่ประชุมซัมเมิร์สตอนประชุมเรายังไม่ได้ลงรายละเอียดมากขนาดนั้น แต่ตอน

เราดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องลงรายละเอียดกำหนดอยู่แล้วครับ 
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบอีกหรือไม่ครับ 
นายวิฑูรย์ กล่าวต่อที่ประชุมมีข้อติดข้างรบกวนผอ.กองช่างชี้แจงโครงการที่ 1 , 2 , 3 วิธีการ

ดำเนินการทำถนน คสล.มีการบดอัดหรือไม่อย่างไรครับ 
นายธวัชชัย โครงการที่ 1 2 และ 3 เลียบฝั่งคลองงานไม่มีการบดอัดคือทำตามสภาพคลองถ้ามีงาน

บดอัดเข้าไปค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงกว่านี้ครับ มันก็จะมีงานบดอัดไปอีก ส่วนใหญ่งานใน
พ้ืนที่ของเราเป็นพ้ืนแน่นหนาอยู่แล้วเรื่องบดอัดเลยไม่ค่อยได้ใช้ลักษณะงานเป็นงาน
เล็ก ถ้างานใหญ่ค่าใช้จ่ายก็จะสูง งานเล็กผู้รับจ้างไม่ค่อยมา ใจผมก็อยากได้ดีกว่านี้แต่
งบประมาณเรามีจำกัด โครงการย่อยเพ่ือให้งบประมาณกระจายไปทุกหมู่บ้านแต่ถ้า
อยากได้ดีก็ได้ครับ พื้นที่ก็ต้องได้ด้วย เครื่องจักรขนาดใหญ่ ระบบสั่นสะเทือนอาจจะมี
ผลกระทบถ้าทำในหมู่บ้านเป็นระบบไฮดรอริกกระแทก อาจจะมีผลท่อที่อยู่ข้างทาง
ได้รับความเสียหาย บอกตรงๆถ้าในเขตหมู่บ้านไม่ได้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่ง 

ประธานสภา ผมจะขอมติที่ประชุมที่ละข้อที่ละโครงการนะครับ 
 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองจระเข้ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 1) 

จุดเริ่มต้นสะพานคลองจระเข้ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. งบประมาณ  300,000 บาท 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 2 เสียง  
 
 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองจระเข้ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) 

จุดเริ่มต้นสะพานคลองจระเข้บ้านนางสมจัด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 276.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 828.00 ตร.ม. งบประมาณ  496,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 6 ต่อ 5 เสียง 
 



3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองจระเข้ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 1) 
จุดเริ่มต้นสะพานป่าแดง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 501.00 ตร.ม. งบประมาณ  300,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 6 ต่อ 5 เสียง 
 

4.โครงการวางท่อประปาพีวีซี จากหมู่ท่ี 5 บ้านท่า เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 174 ท่อน งบประมาณ  246,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
 

5.โครงการวางท่อ คสล.จากหมู่ที่ 4 บ้านวังหมู และหมู่ที่ 5 บ้านท่า (ลงหนองรี) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 40 ท่อนงบประมาณ  64,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
 

6.จัดซื้อซัมเมิร์ส เพ่ือใช้ในการสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส จำนวน  2 เครื่อง 
ใช้กับประปาหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 งบประมาณ  80,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
 

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านซ่าน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. งบประมาณ  300,000 
บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
 

8.จัดซื้อซัมเมิร์สเพื่อใช้ในการสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง 
ใช้กับประปาหนองวงษ์  หมู่ที่ 4 งบประมาณ 45,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ อีกหรือไม่ครับ 
นายสุริยา ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงโครงการที่ยังค้างอยู่ตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการย้าย ตอนนี้เทศบาล

ตำบลหาดกรวดได้แจ้งทำเรื่องการโอนย้าย ในส่วนงานที่ค้างประปาหมู่ที่ 6 เรายังไม่ได้  
ดำเนินการ e-bidding งบประมาณสองล้านหก ซึ่งตอนนี้เราได้ขอความอนุเคราะห์
พนักงานเก่าของเราตอนอยู่ที่เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย ขอให้เขาช่วยคาดว่า
น่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนหน้ารับรองงบประมาณไม่ตกครับ 

  2 เรื่องของถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสัปดาห์หน้า ตอนนี้ได้ผู้รับเหมาแล้ว 1 ช่วง อีก
ช่วงยังไม่ได้อาทิตย์หน้าจะมาดูที่กว้าง 50 ซม. เครื่องจักรไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ 
ถ้าทำไม่ได้งบของหมู่ที่ 6 ก็สามารถโอนไปทำอย่างอ่ืนก็แล้วแต่ท่าน ขอชี้แจงโครงการ
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยคาดว่าน่าจะดำเนินการเดือนหน้า เรื่องของไฟฟ้า
ป่าแดงเราได้ดำเนินการจัดซื้อมอเตอร์เครื่องสูบน้ำไปลงสระติดเรื่องของไฟฟ้าซึ่งได้มี
การดำเนินการติดตั้งเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ผมไปตามเรื่องมา 3 รอบแล้ว เรายังไม่ได้ชำระค่า
มิเตอร์ เดี๋ยวรอการไฟฟ้าแจ้งค่ามิเตอร์เราก็ชำระค่ามิเตอร์ถึงจะติดตั้งหม้อได้สำหรับ
สระป่าแดง สำหรับโครงการเร่งด่วนเมื่อนท่านชลาวุธเข้ามาที่เทศบาลเขามีแนวทางมี
งบประมาณเหลือจ่ายของปี 2565 ของกรมฯ เรื่องน้ำประปาดื่มได้ ที่ท่านสท.หลาย



ท่านอยากให้ทำงบประมาณตัวละแปดแสนงบประมาณของเขาไม่เกี่ยวกับของเรา เป็น
เงินงบประมาณนอก หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 แต่ขออนุญาตพ้ืนที่ช่วยเคลีย
ให้ด้วยนะครับ เรื่องของถนนเส้นประวัติศาสตร์หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 เขาให้แนวทางให้ส่ง
จังหวัด และเราก็ต้องปรับแผน ถนนหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 ที่เขาล้อมรั้วครับ ตอนนี้ที่ดินมา
ดำเนินรังวัดเรียบร้อยแล้วก็จะทำหนังสือขอรับสนับสนุนงบประมาณถนนพร้อมไฟครับ
เป็นเงินงบประมาณงบนอกครับ ประมาณเดือนพฤษภาคม ผมจะเรียนเชิญประธานสภา
ไปกับผมวิ่งงบนอกครับเป็นงบเหลือจ่ายครับ และอีกเรื่องครับเรื่องการเจาะบ่อของกรม
ทรัพย์เจาะได้ 2 บ่อหมู่ที่ 5 ลึก 180 เมตร บ่อที่ 2 ลึก 160 เมตร แล้วทางกรมทรัพย์ฯ
กำแพงเพชรจะมาสร้างประปาขนาดกลางที่วัดป่าแดงฟรีครับ งบประมาณ 5 ล้านบาท 
เรื่องของงบประมาณนอก สำหรับงบของเราก็ขอให้ส่วนงานได้ชี้แจงขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างมันยุ่งยากขนาดไหนเชิญครับ 

นายจันทร์แรม กล่าวต่อที่ประชุมของฝากถึงคณะผู้บริหารเกี่ยวกับไฟฟ้าดับบ่อยมากครับ ปัญหานี้เกิด
ขึ้นมานานแล้วก็ยังไม่ได้แก้ไขสักที เรื่องที่ 2 ขอชมเกี่ยวกับน้ำประปามีแต่คนชมว่า
เทศบาลบริหารน้ำดี น้ำรั้วน้ำแตกก็รีบเข้าดำเนินการ 

นายสุริยา เรื่องของไฟฟ้าดับ ไฟตกตอนนี้เราได้รับงบประมาณปรับปรุงไฟนะครับตอนนี้กำลัง
ดำเนินติดตั้งหม้อแปลงตอนนี้หมู่ที่ 5 เสร็จแล้วตรงบ้านกำนัน และหมู่ท่ี 4 ตรงบ้านสท.
ปลิม และทางลงวัดอีก 1 ลูก และเส้นตรงบ้านลุงใบ 1 ลูก เรื่องของไฟตกน่าจะจบและ
ได้มีการอนุมัติโครงการอีก 8 โครงการจากไฟฟ้า สำหรับการจ่ายครั้งก่อน 4 แสนบาท 
เรื่องของลูกรังในเรื่องของการประมาณการราคาครั้งนี้ไม่ทราบว่าจะได้กี่รถเดี๋ยวจะให้
ช่างประมาณการให้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์ขอบคุณครับ 

นายพะเยาว์ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องของไฟตกตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงเป็นเรื่องท่ีมีคนแจ้งมา ร้องมา
ช่วยบอกนายกนิดนึงให้นายกไปกระตุ้นการไฟฟ้าเรื่องไฟตกมันเป็นปัญหาใหญ่ของหมู่ที่ 
6 ตอนนีห้มู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ก็เสริมแล้ว แล้วหมู่ที่ 6 จะได้เสริมหม้อไหมอะไรประมาณนี้ 
ยอมรับนะครับว่ามันตกจริงๆ ก็ขอฝากท่านนายกช่วยตามให้หน่อยครับขอบคุณครับ 

นายสุริยา  เดี๋ยวจะตามให้ครับ ถ้ามีการตกหล่นยังไงเดี๋ยวทำเรื่องไปใหม่การไฟฟ้าสอบการ
ร้องเรียน อย่างรายนายสกุลเทียมสมบูรณ์เขาร้องไปตามระบบ เขาก็รีบมาทำ 

นายสุเทพ เรื่องของไฟตก ไฟดับมันเป็นปัญหา และปัญหาหนึ่งไม่ให้ตัดต้นไม้ สายเมนสายแรงสูง
มันเป็นสายเปลี่อยเวลาลมพัดพายุมามันก็ทำให้เกิดการช็อดได้ ระเบิดได้ ไฟฟ้าก็ไม่กล้า
ตัดเพราะเจ้าของไม่ยอมให้ตัด ปัญหาก็เรื้อรังอยู่ตลอดแบบนี้ 

นายสุริยา ขอบคุณครับท่านสท.คงต้องเคลียเรื่องต้นไม้ให้แล้วเสร็จก่อน ถ้ายังไงให้เทศบาลมาช่วย
ตัด ผมขอฝากเรื่องถึงหัวหน้าฝ่ายโครงการที่เราจะขอหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 ก็อยากลง
แต่ถ้าเคลียพ้ืนที่ได้กน็่าจะดีครับ หมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 7 ก่อน ต้องเข้าแผนเพิ่มแผน และ
เรื่องของถนนหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 ถนนหมู่ที่ 5 ด้วยครับเป็นถนนแอสฟัลท์ติกเส้นป่าแดง
ครับเดี๋ยวหางบประมาณ 

นางสยุมพร ขออนุญาตชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2565 เริ่มตั้งแต่ต้นมาเรามีการจัดทำเม่ือปี 2564
ทีค่้างดำเนินการมาในเทศบัญญัติในปี 2564 ค้างดำเนินการช่วงปลายปี ปัจจุบันนี้ก็
เหลือเทศบัญญัติปี 2564 2 โครงการก็กำลังเร่งดำเนินการ สำหรับการจ่ายขาดก็เร่ง
ดำเนินการอยู่เช่นกัน สำหรับปี 2565 มีโครงการจ่ายขาดเพ่ิมมาอีกก็เร่งดำเนินการอยู่
เช่นกัน ส่วนที่อยู่เทศบัญญัติปี 2565 ในการพิจารณาดำเนินโครงการเราต้องบริหาร
งบประมาณในเรื่องของรายจ่ายงบลงทุน รายจ่ายการดำเนินการ และรายจ่ายประจำ
ด้วย รวมทั้งรายจ่ายที่อาจเกิดในภาวะที่เราไม่ได้คาดการณ์ไว้เราก็ต้องเตรียมไว้ในส่วนนี้
ซึ่งรายได้ก็ยังเข้าเต็มงบลงทุนจึงทยอยออกดำเนินการ ตามที่ท่านนายกได้วางนโยบาย
ไว้ สำหรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการมีข้ันตอนกระบวนการ ใช้ระยะเวลา



การจัดซื้อจัดจ้างพอสมควร เช่น ในขั้นตอนการอนุมัติโครงการจะต้องเทียบแผนเทียบ
โครงการ และมีแบบแปลนหลังจากนั้นต้องตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง คือ
คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง ไม่ใช่เฉพาะช่างนะคะ ต้องมีเจ้าหน้าที่
ท่านอ่ืนๆมากำหนดรูปแบบ  

 
เลิกประชุมเวลา  12.50 น. 
 

    ลงชื่อ              ผู้จดรายงานการประชุม 
        ( นางดวงใจ  ทันนิเทศ) 
        เลขานุการสภา 
 
    ลงชื่อ                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายปลิม  คล้ายปิ่น) 
         ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด 


